

***Yêu Cầu về Độ Tuổi Tối Thiểu cho Người Yêu Cầu Bồi Thường Tổn Thất Kinh Tế Cá Nhân và Người Yêu Cầu Bồi Thường là Thủy Thủ Hải Sản trong Chương Trình Hải Sản***

- 1. Giới thiệu.** Vào ngày 16/10/12, Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường đã gặp các Bên để lấy thông tin đầu vào về vấn đề liệu người yêu cầu bồi thường dưới 16 tuổi và làm việc hợp pháp tại thời điểm xảy ra Sự Cố Trần Dầu có đủ điều kiện được nhận thanh toán yêu cầu bồi thường Tổn Thất Kinh Tế Cá Nhân (IEL) và yêu cầu bồi thường của Thủy Thủ Hải Sản trong Chương Trình Hải Sản. Theo thỏa thuận của các Bên, Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường đã thông qua chính sách cho phép về tính đủ điều kiện của người yêu cầu bồi thường dưới 16 tuổi vào ngày 20/4/10, nếu lúc đó người yêu cầu bồi thường đang làm việc hợp pháp tại tiểu bang của họ. Thông Báo này giải thích các thay đổi tới yêu cầu về độ tuổi tối thiểu.
- 2. Yêu Cầu về Độ Tuổi Tối Thiểu cho Người Yêu Cầu Bồi Thường IEL và Người Yêu Cầu Bồi Thường là Thủy Thủ Hải Sản.** Phụ Lục 8A trong Thỏa Thuận Giải Quyết cho yêu cầu bồi thường IEL và Phụ Lục 10 cho Yêu Cầu Bồi Thường của Thủy Thủ Hải Sản trong Chương Trình Hải Sản đòi hỏi người yêu cầu bồi thường phải nộp:

Bằng chứng rằng Người Yêu Cầu Bồi Thường ít nhất 16 tuổi vào ngày 20 tháng 4, 2010. Bằng chứng có thể chấp nhận bao gồm bản sao bằng lái hợp lệ, hộ chiếu hợp lệ, bản sao giấy khai sinh được chứng nhận của Người Yêu Cầu Bồi Thường, hoặc một bản in ra từ cơ sở dữ liệu công cộng cung cấp cùng thông tin như thông tin được cung cấp trong tài liệu gốc.

Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường thường xuyên nhận được yêu cầu bồi thường từ người yêu cầu bồi thường dưới 16 tuổi vào ngày 20/4/10. Những người yêu cầu bồi thường này tranh cãi rằng luật pháp tiểu bang tại tiểu bang của họ cho phép mọi người làm việc hợp pháp ở tuổi 14 (hoặc nhỏ hơn trong một số trường hợp). Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường, với thông tin đầu vào từ các Bên, đã đồng ý rằng những người yêu cầu bồi thường đó đủ điều kiện nếu, tính đến ngày 20/4/10, người yêu cầu bồi thường ở độ tuổi được phép làm công việc của người yêu cầu bồi thường theo luật tiểu bang hiện hành. Thay vì tự động từ chối yêu cầu bồi thường, nếu người yêu cầu bồi thường dưới 16 tuổi vào ngày 20/4/10, Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường sẽ xem xét yêu cầu bồi thường để xác định liệu người yêu cầu bồi thường đó có làm việc hợp pháp vào ngày 20/4/10 hay không.

- 3. Bằng Chứng Độ Tuổi.** Vào ngày 24/9/12, Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường, với thông tin đầu vào từ các Bên, đã quyết định rằng người yêu cầu bồi thường IEL không cần phải nộp các tài liệu để chứng minh độ tuổi của mình nữa. Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường xác định độ tuổi của người yêu cầu bồi thường từ ngày sinh mà người yêu cầu bồi thường đã cung cấp trong Mẫu Đăng Ký hoặc, nếu không có trong Mẫu đó, thì trong Bản Khai Có Tuyên Thệ (SWS-32) có chữ ký của người yêu cầu bồi thường.
- 4. Thắc mắc.** Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào liên quan tới những thay đổi về chính sách được đề cập trong Thông Báo này, vui lòng gửi email tới địa chỉ [Questions@dhccc.com](mailto:Questions@dhccc.com).